



**Mở ra những chân trời mới để làm lan tỏa niềm vui**

*Bài viết của Đấng Cha Timothy Costelloe SDB, Tổng Giám mục giáo phận Perth*

Perth, Úc Châu 12/01/2017. Hội đồng Giám mục Úc Châu vừa công bố, Năm Giãi trừ bắt đầu từ Chúa nhật thứ nhất mùa vụng 03/12/2017 đến ngày 25/11/2018, nhằm công vũ sự phát triển đức tin nơi những người trẻ, tuổi từ 12 đến 30.

Chủ đề của Năm Giãi trừ là 'Hãy mở ra những chân trời mới để làm lan tỏa niềm vui - Giãi trừ, đức tin và sự bình phân bình giải'. Mọi công đoàn của Giáo hội địa phương hãy khởi đầu năm giãi trừ vào Chúa nhật thứ nhất Mùa vụng, 03/12/2017.

Tôi đã xin mọi cộng đoàn và mọi giáo xứ hãy hình thành một nhóm đi lên chương trình hành động cho năm nay, gồm các bên trẻ và cộng đồng người già. Tôi cũng xin các nhân viên văn phòng và các ngài cũng gia nhập nhóm này để báo động làm sao có những bên trẻ, tuổi từ 12 đến 30 dồn thân vào chương trình như là những sự kiện của Giê-ê-ru-sa-lem trong năm nay với các cộng đoàn địa phương. Các bên sẽ góp tiếng nói và đưa ra những sáng kiến cho nhóm đi lên chương trình hành động.

Trong năm nay, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ cùng nhau dồn thân để phụng vụ các bên trẻ trong Giáo hội một cách hiệu quả hơn. Chúng tôi muốn mời gọi các cộng đoàn địa phương, với các giáo xứ, với các trường học cùng với các cha tuyên úy với các Đấng Hierarchy, sẽ lên những chương trình hành động hàng tuần về Giê-ê-ru-sa-lem trong năm nay. Là những thành viên trong Giáo hội, chúng ta hãy quy hàng tuần về Giê-ê-ru-sa-lem. Sau khi lãnh nhận bí tích thêm sức, các bên trẻ và khắp mọi người nên phụng thờ các bên trẻ và đời sống đức tin.

Ngày càng nhiều với các giáo xứ có quá ít các bên trẻ tham gia vào những sinh hoạt với Giáo hội địa phương, có lẽ chúng ta cũng nên khuyến khích các trẻ em hay các cháu thiếu niên để chúng năng đến nhà thờ, hoặc mời thêm các bên sinh viên với các trường Đấng Hierarchy Công giáo gần đó cùng tham gia sinh hoạt với giáo xứ của chúng ta.

Tổng giáo phận Perth cũng rất vui mừng khi được chọn làm nơi đăng cai tổ chức Đấng Hierarchy Giê-ê-ru-sa-lem Công giáo Úc Châu (ACYE) vào tháng 12 năm 2019. Ủy ban Giê-ê-ru-sa-lem Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Úc Châu và mọi công bố điếu này, sau khi Hội đồng Giám mục nhóm họp vào cuối năm 2017 vừa qua.

**Văn Hào, SDB chuyên ngữ**